

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 111 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันนี้ (17 พ.ย.) มีจัดอบรม TRENDS Model เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยจัดโครงการ “การพัฒนาการเรียนรู้อุทิศศตวรรษที่ 21 ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยด้วย TRENDS Model) เพื่อให้อาจารย์ค้นหาโจทย์วิจัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอนโดยการนำ TRENDS Model มาใช้ในการทำงานและบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบุคคลที่เชิญมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เป็นอย่างดี อาทิ รศ.ดร. บังอร เสวีรัตน์ ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร และอาจารย์อภา วรณฉวี เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554

เวลา 08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น.	พิธีเปิด
เวลา 10.00 – 11.00 น.	บรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์การใช้ TRENDS Model เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดย ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา 11.00 – 12.00 น.	บรรยายและอภิปราย เรื่อง “TRENDS Model กับ การบูรณาการ การเรียน การสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” โดย อาจารย์อภา วรณฉวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา 13.00 – 14.30 น.	บรรยายและอภิปราย เรื่อง “ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาและประสบการณ์ R 2 R โดย รศ.ดร.บังอร เสวีรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา 14.30 – 16.30 น.	บรรยาย เรื่อง “การค้นหาโจทย์วิจัยตามแนวทาง TRENDS Model” โดยอาจารย์อภา วรณฉวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(ต่อหน้า 1)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

จัดอบรม TRENDS Model เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน (ต่อจากหน้า 1)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

เวลา 09.00 – 12.00 น.	สัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “TRENDS Model”
เวลา 13.00 – 14.30 น.	นำเสนอผลงานจากการปฏิบัติการ “TRENDS Model”
เวลา 14.30 – 15.30 น.	อภิปราย “การประยุกต์ใช้ TRENDS Model ในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามภารกิจเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดย ผศ.ดร. สรายุทธ์ เศรษฐขจร อาจารย์อภา วรรณฉวี ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา 15.30 น.	พิธีปิด

กองนโยบายและแผนจัดประชุมสายสนับสนุนเพื่อชี้แจง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ปณิธาน เข้มมุ่ง จุดเน้น ปี 2555 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ของมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

เวลา 13.45 น.	ลงทะเบียน
เวลา 14.00 – 15.00 น.	พิธีเปิด และบรรยายเรื่อง นโยบายปณิธาน เข้มมุ่ง จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เวลา 15.00 – 16.00 น.	ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีพุทธศักราช 2555 โดย อธิการบดี บรรยายเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยรองอธิการบดี (ดร.ประกอบ ใจมั่น)

จึงขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด
หรือบทความดี ๆ ฝากได้ที่ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ Email pr_nstru@hotmail.com

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกัลยาณมิตรจัดทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ณ บริเวณหน้าหอประชุม
มหาวิทยาลัย





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ นางณัฏฐา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกองกมล ปรึษาชาญ

สวัสดิ์ดีตะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ

น่าปลื้มใจเห็นภาพการรวมพลังของชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ละครวมมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อเช้าตรู่วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน มากันเนืองแน่นเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆ ต่างมีความตั้งใจที่จะนำสิ่งของมาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ และขอชื่นชมประมมือต่างๆให้แก่ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่านด้วย

ทันทีที่เสร็จกิจกรรมการตักบาตรในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวของ สทท.นครฯ ได้นำภาพไปออกอากาศในรายการ “เช้านี้ที่เมืองนครฯ” ในช่วงเวลา 08.00-08.30 น. หลังจากจบรายการปรากฏว่าผู้ชมที่บ้าน มีสายตรงเข้ามาชื่นชมที่ราชภัฏจัดกิจกรรมในครั้ง และยังแอบแซวท่านอธิการฯว่าทำไมวันพุธท่านถึงใส่เสื้อสีฟ้า เพราะปกติท่านอธิการฯ จะเป็นต้นแบบในการใส่เสื้อสีตามวันไม่ใช้หรือ ผู้เขียนเองก็สงสัยเช่นผู้ชมท่านนั้น เจอท่านอธิการฯ จึงเรียนถามด้วยความสงสัย ท่านเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ต้องเป็นสีฟ้าอยู่พักหนึ่ง สรุปสั้น ๆ ได้ความว่า “หยิบผิด้สี” ไม่เป็นไรคะเรื่องของสีเสื้อหยิบผิด้กันได้ไม่ว่ากัน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่พร้อมเพรียง เป็นรายการของตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ที่เดินไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเช่นกัน งานนี้ท่านอธิการบดีได้ฝากขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแสดงความจงรักภักดีแก่ “ในหลวง”ของเรา ประกอบด้วย รศ.วิมล คำศรี ผศ.ดร.อภิณหพร สถิตย์ภาคีกุล ดร.สมปอง รัชชาธรรม ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสินวล ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ ผศ.สมพร เรืองอ่อน ผศ.อำนาจโชค เวชกุล และคุณจวีร์รัตน์ เสนาะกรรณ ภาพการถวายพระพรในครั้งนี้ จะเผยแพร่ ออกอากาศในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2554 ช่วงเวลาท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น.

เปิดคอร์สอบรมเข้ม หลักสูตรสถิติประยุกต์ได้เปิดการอบรมปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน นี้ ณ อาคาร 19 ชั้น 3 มีอาจารย์จากโรงเรียนระดับมัธยม ทั้งในเขตเมือง ชะอวด ช้างกลาง ฯลฯ ให้ความสนใจมาร่วมอบรมเกือบ 20 ท่าน เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยเพื่อทำผลงานวิชาการต่อไป โดยมีผศ.ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ และดร.มนิต พลหลา เป็นวิทยากร

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยสุภาษิตจีน “ยามบ้านเมืองคับขัน เราจะรู้จักชาติ ยามครอบครัวประสบความลำบาก พี่น้องต้องมากินน้ำใจต่อกัน” สวัสดิ์ดีตะ